

BÁO CÁO
Kiểm điểm của Ban Thường vụ
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 06 - HD/TU ngày 09/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kiểm điểm công tác năm 2018 như sau:

I- ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1- Về quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy

Căn cứ Điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy khối, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng tỉnh, trong năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa ban hành 30 kế hoạch, chương trình hành động và triển khai phổ biến quán triệt thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, quy chế, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các ban Đảng tỉnh tới cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ (*chi tiết phụ lục số 01*). Sơ kết và chỉ đạo cơ sở đảng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX và đại hội cơ sở. Xây dựng 37 báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực công tác, trong đó: 13 báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; 09 báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng; 08 báo cáo về công tác tuyên giáo, dân vận; 04 báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát, nội chính; 03 báo cáo công tác văn phòng (*chi tiết phụ lục số 02*).

Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy đảm bảo sát thực, khả thi, ngắn gọn, đúng mục đích, yêu cầu chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ khối. Cùng với việc tổ chức, chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương, bằng các hình thức chỉ đạo phù hợp, linh hoạt (qua báo cáo gửi cơ sở trước ngày 28 hàng tháng, qua Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy) đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở đảng phổ

biến quán triệt đầy đủ nội dung cơ bản các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của các ban của Tỉnh ủy, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để cơ sở đảng tập trung lãnh đạo thực hiện. Thường xuyên hàng tháng đôn đốc cấp ủy cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 88 và Chương trình hành động số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Xây dựng Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy ngay từ đầu năm; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 đi đôi với lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đã triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ năm 2018; công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ tiếp tục đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả hơn.

2- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

2.1- Công tác chính trị tư tưởng

Ban Thường vụ Đảng ủy chủ động nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và kế hoạch triển khai học tập, quán triệt của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch học tập, chương trình hành động và lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ; nhìn chung có sự đổi mới, nâng cao chất lượng theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Tỉnh ủy. Đa số các đồng chí bí thư cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ trực tiếp quán triệt nghị quyết, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, của cơ quan; đảng viên học tập nghị quyết và viết bài thu hoạch đạt tỷ lệ trên 97%. Việc quán triệt, vận dụng chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng có hiệu quả rõ nét, thiết thực trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng; kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018); kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; thông tin, tuyên truyền nội bộ chuyến thăm Liên bang Nga và Hungari của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, thứ sáu Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền Luật An ninh mạng; việc tăng cường nắm bắt tình hình và định hướng tuyên truyền phòng chống hoạt động của tổ chức mang tên "Hội Thánh đức Chúa trời", thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, Trung ương 8 khóa XI ... đảm bảo đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong công tác tuyên truyền và hoạt động lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy. Nội dung tin, bài, ảnh, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Đảng ủy khối ... đăng trên Trang thông tin điện tử đảm bảo chính xác, kịp thời, thuận lợi cho các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện. Đã đăng tải 87 văn bản các loại trong đó: Văn bản của Trung ương: 17; của Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy: 56; của Ban Thường vụ Đảng ủy khối: 14; đăng 26 tin bài về hoạt động của Đảng ủy khối, các tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn khối; nghiên cứu đăng lại 02 bài viết rất tâm huyết, sâu sắc của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống tham nhũng... Qua 2 năm hoạt động Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy khối đã thu hút hơn 250.000 lượt truy cập, năm 2018 có trên 40.000 lượt tải văn bản, tài liệu.

Về công tác dân vận, Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ tới các cơ sở đảng để lãnh đạo thực hiện đi đôi với kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện dân chủ trong các cơ quan tỉnh theo Đề án số 02 - ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cơ sở đảng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc; thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị. Đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 126 quần chúng ưu tú ở 34 đảng bộ, chi bộ và 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 118 đồng chí đảng viên mới kết nạp Đảng ở 36 đảng bộ, chi bộ. Kết quả học tập: 100% đạt loại khá và giỏi; chất lượng báo cáo viên các lớp bồi dưỡng chính trị từng bước được nâng cao; cử 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối dự hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích.

Phối hợp với Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục chỉnh lý, biên soạn bổ sung, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên giai đoạn 1947 - 2015.

Công tác chính trị tư tưởng được tập trung lãnh đạo và thực hiện từ Ban Thường vụ Đảng ủy khối đến các cơ sở đảng đã góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên nắm được chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng chính trị vững vàng thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ban, sở,

ngành, đoàn thể, cơ quan tỉnh, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2018.

2.2- Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chú trọng lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức đảng. Kiện toàn cấp ủy ở 17 cơ sở đảng (trong đó, kiện toàn chức danh bí thư: 08 đ/c, chức danh phó bí thư: 05 đ/c, cấp ủy viên: 20 đ/c, ủy viên ban thường vụ: 01 đ/c) và 03 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở (*chi tiết phụ lục số 03*); chuyển giao 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về Huyện ủy Khoái Châu.

Xét, quyết định kết nạp 118 quần chúng ưu tú vào Đảng (tăng 87% so với kế hoạch đề ra); quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 150 đảng viên dự bị (năm 2017: 100 đ/c); phát thẻ đảng viên cho 150 đồng chí (năm 2017: 140 đ/c); xét, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 16 đồng chí. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định nhân sự diện Tỉnh ủy quản lý 26 đồng chí; thẩm định, cho ý kiến đề 29 đảng viên đi nước ngoài; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối ... đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trên theo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định.

Ban hành Hướng dẫn số 07 - HD/ĐUK ngày 04/12/2018 kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hằng năm đảm bảo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể hóa sát thực tế của Đảng bộ thuận lợi đề các chi, đảng bộ tổ chức thực hiện.

2.3- Xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh

Qua tổng kết năm, qua học tập nghị quyết, qua công tác kiểm tra, giám sát, qua chỉ đạo nhiệm vụ từng tháng tới cơ sở đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh. **Chi** đạo các cơ sở đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện phong trào "Chiều thứ 6: vì môi trường Thành phố Hưng Yên sạch - đẹp" do Thành ủy Hưng Yên phát động. Trực tiếp lãnh đạo xây dựng cơ quan chuyên trách Đảng ủy khối dần đáp ứng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao: rà soát, bổ sung ban hành quy chế làm việc của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; xây dựng môi trường làm việc của cơ quan xanh, sạch, đẹp... đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức...

Định kỳ nghe và thường xuyên cho ý kiến chỉ đạo Đoàn khối đổi mới nội dung, phương thức tổ chức nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan tỉnh, nhất là trong tổ chức tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó; tổ chức Giải bóng đá Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX; tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện;

tổ chức Hội thi Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính và sáng tạo trẻ trong đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh...

3- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục phát huy ưu điểm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ và Đảng ủy khối; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của Ban Chấp hành Đảng bộ khối. Thường trực hội ý hàng tuần để chỉ đạo các công việc thường xuyên và chuẩn bị nội dung các phiên họp của Ban Thường vụ mỗi tháng 2 lần; tổ chức 3 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối để triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy và theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Trong các cuộc họp, hội nghị nói trên đảm bảo phát huy dân chủ, các đồng chí cấp ủy thảo luận kỹ lưỡng từng nội dung, đồng chí chủ tọa kết luận theo đa số.

Đảm bảo chế độ hằng tháng báo cáo tình hình công tác của Đảng ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin, chỉ đạo hoạt động tới các cơ sở đảng trước ngày 28 hàng tháng; chất lượng báo cáo và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy đảm bảo sát thực, khả thi, chất lượng hơn.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban Đảng của Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn xây dựng Đảng. Tham gia với trách nhiệm cao và chất lượng vào các dự thảo báo cáo, đề án của các ban trình Tỉnh ủy, vào các kết luận, kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy đối với cơ sở đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ khối.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các ủy viên chấp hành thực hiện nghiêm chỉnh Quy định số 47 - QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm và gương mẫu thực hiện Quy định số 101 - QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 - QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương và Quy định số 08 - QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

4- Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí ủy viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh; thực hành xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào mọi hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, nhất là trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy; trong việc giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy; trong việc lãnh đạo các ban của Đảng ủy khối.

Lãnh đạo đi đôi với kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Năm 2018, đã kiểm tra, giám sát đối với 06 tổ chức cơ sở đảng, 12 bí thư, phó bí thư cấp ủy (Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Liên đoàn lao động tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05.

Ban Thường vụ Đảng ủy khẳng định tập thể và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng củng cố đoàn kết nội bộ, đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động; đề cao tự phê bình và phê bình, chủ động phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; không mắc bệnh hình thức, thành tích; coi trọng hiệu quả công việc; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; cấp ủy chú trọng trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối; chú trọng nói đi đôi với làm, gắn việc học tập và làm theo gương Bác với những việc làm cụ thể, từng bước nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân.

5- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng

Ban Thường vụ Đảng ủy khối thường xuyên chủ động, chú trọng lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; quán triệt vận dụng thực hiện Đề án số 03 - ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh" vào xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm ngay từ đầu năm (Chương trình số 12 - CTr/ĐUK ngày

11/01/2018). Đồng thời triển khai quán triệt kịp thời đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng, gắn với kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy (kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan); nâng cao vai trò trách nhiệm của đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong việc gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Trong năm tiến hành kiểm tra 03 cuộc tại 06 tổ chức cơ sở đảng và 10 đảng viên; giám sát 03 cuộc tại 05 tổ chức cơ sở đảng và 08 đảng viên, tăng 06 đảng viên được kiểm tra, giám sát so với năm 2017, đạt 100% kế hoạch. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT nhiệm kỳ 2015-2020; việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối, cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Chấp hành và chỉ đạo chấp hành thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối và UBKT Đảng ủy khối; tham gia ý kiến có trách nhiệm cao, sát thực với các Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả thẩm tra, xác minh giải quyết tố cáo đảng viên, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng bộ khối.

Thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đánh giá xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, công tác thi đua khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 đảm bảo theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và đánh giá xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ được tăng cường, nền nếp, chất lượng, hiệu quả hơn. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều phân công một đồng chí ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn; tiến hành kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo quy trình, thủ tục, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, thông báo kết quả kiểm tra, giám sát tới tổ chức đảng và đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát góp phần phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

II- HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1- Hạn chế, khuyết điểm

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Ban Thường vụ Đảng ủy khối còn có lúc, có việc chưa sâu sát; nắm tình hình cán bộ, đảng viên ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở còn bất cập; ban hành một số văn bản, thực hiện một số việc chưa đảm bảo tiến độ.

- Đề ra được một số giải pháp để đổi mới nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ song vẫn còn hạn chế ở một số tổ chức cơ sở đảng.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối qua luân chuyển công tác còn bất cập (cả luân chuyển trong cơ quan Đảng ủy khối). Phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, một số mặt còn bất cập.

- Đã tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát song một số cuộc còn chậm tiến độ, hiệu quả còn hạn chế. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa đạt được chỉ tiêu Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 02 của UBKT Tỉnh ủy.

2- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

- Nguyên nhân khách quan

Năm 2018, năm triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Khối lượng công việc lớn, nhiều văn bản yêu cầu báo cáo gấp, nhiều quy định, hướng dẫn của cấp trên được bổ sung cần phải triển khai, trong khi số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ cơ quan Đảng ủy khối rất có hạn nên thực hiện một số việc còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Còn một số cơ sở đảng chưa thật sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị và quan tâm dành thời gian cho công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ then chốt.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung nhiều cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 88 - KH/TU và Chương trình số 24 - CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên trong việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy cũng ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung.

- Nguyên nhân chủ quan

Ban Thường vụ Đảng ủy chưa thật sự kiên quyết và chủ động luân chuyển cán bộ diện quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong nội bộ cơ quan Đảng ủy và còn bất cập trong chỉ đạo, đánh giá hiệu quả dự sinh hoạt chi bộ, đi công tác nắm tình hình cơ sở của các đồng chí cấp ủy.

Trong phụ trách cơ sở, còn có thời điểm thiếu tập trung giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Nhìn chung có lúc, có việc còn thiếu chủ động trong tham mưu; kỹ năng cụ thể hóa, tổng hợp giúp Ban Thường vụ xây dựng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo còn bất cập.

III- KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC

Kiểm điểm năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ ra 4 khuyết điểm, hạn chế:

1- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy khối còn có lúc, có việc chưa sâu sát, chặt chẽ; việc nắm tình hình cán bộ, đảng viên ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở còn bất cập.

2- Ban Thường vụ tuy có nhiều giải pháp để đổi mới nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ song vẫn còn hạn chế ở một số tổ chức cơ sở đảng; nêu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thực hiện được.

3- Năng lực cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trên một số lĩnh vực; việc phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, còn bất cập.

4- Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát song kết quả chưa cao so với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện có hiệu quả 7 giải pháp Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2017 đề ra nên đã khắc phục được cơ bản các hạn chế, khuyết điểm nêu trên. Thể hiện rõ là:

1- Việc nắm bắt tình hình và giải quyết vấn đề phát sinh ở cơ sở có hiệu quả, chuyên biến tích cực, rõ nét hơn.

2- Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của Trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của các ban tham mưu của Đảng ủy khối góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

3- Tăng số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT đối với tổ chức đảng và đảng viên.

4- Việc phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở và thủ trưởng cơ quan trong công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tăng cường thường xuyên hơn.

5- Tăng cường cử cán bộ cơ quan Đảng ủy khối đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao (trong năm cử 7/14 cán bộ nghiệp vụ của cơ quan đi

học nghiệp vụ xây dựng Đảng, bồi dưỡng chuyên viên, trong đó 01 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị tập trung).

IV- TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

1- Đối với tập thể

Các hạn chế, khuyết điểm nêu trong báo cáo có trách nhiệm chung của Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành còn có lúc, có việc chưa sâu sát kịp thời, chưa quyết liệt; phê bình, đánh giá cũng còn mức độ nể nang.

2- Đối với cá nhân

Các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm trực tiếp đối với các hạn chế, khuyết điểm:

Việc thực hiện chế độ dự sinh hoạt chi bộ và nắm tình hình cơ sở hiệu quả chưa cao; tinh thần chủ động, tích cực tham mưu và kỹ năng tham mưu cụ thể hóa xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phối hợp với các thủ trưởng cơ quan trong công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh, một số mặt còn bất cập; việc trực tiếp bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, còn bất cập và chưa được thường xuyên.

V- PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Tiếp tục thực hiện 7 biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã xác định tại Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2017. Chú trọng tăng cường các biện pháp sau:

1- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy khối, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thường xuyên chủ động nghiên cứu quán triệt chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, bám sát thực tiễn, trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đề cao trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công; gương mẫu trong lời nói và việc làm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

2- Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở và cán bộ chuyên trách Đảng ủy khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3- Chú trọng nghiên cứu thực tiễn đề ra được giải pháp khả thi để lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê

bình, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

4- Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Đảng ủy khôi đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu; sắp xếp, bố trí, luân chuyển công việc để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ quan chuyên trách trong quy hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

5- Tăng cường vai trò của Thường trực Đảng ủy tham gia trực tiếp các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và của Ban Thường vụ Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên ở cơ sở đảng.

6- Định kỳ hàng quý (tiến tới hàng tháng) đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ từng ban và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khôi.

VI- TỰ NHẬN MỨC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nơi nhận:

- Các ban Đảng tỉnh và VPTU
- BTV huyện ủy, thành ủy, ĐU TT
- BTV Tỉnh đoàn
- Các đ/c UVBTVĐUK
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở
- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Khắc Chí

DANH SÁCH

**Các văn bản chủ yếu của Ban Thường vụ Đảng ủy
cụ thể hóa thực hiện chủ trương, quy định, nghị quyết của Đảng năm 2018**
(kèm theo Báo cáo số 181 -BC/ĐUK ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối)

STT	Số văn bản Ngày phát hành	Nội dung
1.	55-KH/ĐUK Ngày 8/01/2018	Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.
2.	58-KH/ĐUK Ngày 16/4/2018	Kế hoạch thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
3.	64-KH/ĐUK Ngày 29/05/2018	Kế hoạch sơ kết các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.
4.	65-KH/ĐUK Ngày 06/07/2018	Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
5.	72-KH/ĐUK Ngày 7/11/2018	Kế hoạch tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ lần thứ IX năm 2019.
6.	73-KH/ĐUK Ngày 7/11/2018	Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.
7.	12 - CTr/ĐUK Ngày 11/01/2018	Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2018
8.	13 - CTr/ĐUK Ngày 11/01/2018	Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2018
9.	14 - CTr/ĐUK Ngày 06/9/2018	Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
10.	15 - CTr/ĐUK Ngày 17/12/2018	Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
11.	07- HD/ĐUK Ngày 04/12/2018	Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.
12.	406-CV/ĐUK Ngày 12/1/2018	Về việc quán triệt thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Nội chính và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018
13.	415-CV/ĐUK Ngày 22/1/2018	Về việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới

STT	Số văn bản Ngày phát hành	Nội dung
14.	418-CV/ĐUK Ngày 31/1/2018	Về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018
15.	423-CV/ĐUK Ngày 22/2/2018	Về việc xây dựng kế hoạch và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
16.	425-CV/ĐUK Ngày 22/2/2018	Về việc đăng ký thi đua năm 2018
17.	429-CV/ĐUK Ngày 09/3/2018	Về việc học tập chuyên đề năm 2018; viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018
18.	433-CV/ĐUK Ngày 02/4/2018	Về tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)
19.	460-CV/ĐUK Ngày 23/4/2018	Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X
20.	462-CV/ĐUK Ngày 03/5/2018	Về việc tăng cường nắm bắt tình hình và định hướng tuyên truyền đối với hoạt động của tổ chức mang tên "Hội Thánh đức Chúa trời"
21.	472-CV/ĐUK Ngày 23/5/2018	Về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
22.	475-CV/ĐUK Ngày 28/5/2018	Về việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 29 - CT/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
23.	483-CV/ĐUK Ngày 14/6/2018	Về việc nắm tình hình, chủ động xử lý các tình huống về an ninh trật tự
24.	486-CV/ĐUK Ngày 18/6/2018	Về việc bổ sung hồ sơ đảng viên thực hiện hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng
25.	489-CV/ĐUK Ngày 26/6/2018	Về việc tuyên truyền Luật An ninh mạng
26.	496-CV/ĐUK Ngày 05/7/2018	Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV
27.	500-CV/ĐUK Ngày 16/7/2018	Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)
28.	506-CV/ĐUK Ngày 27/7/2018	Về việc giới thiệu cách làm hay về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
29.	527-CV/ĐUK Ngày 04/9/2018	Về việc thực hiện phong trào "Chiều thứ 6: vì môi trường Thành phố Hưng Yên sạch - đẹp"
30.	544-CV/ĐUK Ngày 27/9/2018	Về việc thông tin, tuyên truyền nội bộ chuyến thăm Liên bang Nga và Hungari của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

DANH SÁCH**Các báo cáo đã thực hiện năm 2018**

(kèm theo Báo cáo số 181 - BC/ĐUK ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối)

STT	Số văn bản Ngày phát hành	Nội dung
1.	124-BC/ĐUK Ngày 7/2/2018	Báo cáo kết quả học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng
2.	125-BC/ĐUK Ngày 7/2/2018	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Bộ chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”
3.	126-BC/ĐUK Ngày 08/2/2018	Báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập năm 2017.
4.	129-BC/ĐUK Ngày 28/2/2018	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
5.	131-BC/ĐUK Ngày 28/3/2018	Báo cáo kết quả thực hiện quy định số 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và quy định 173 -QĐ/TW ngày 11/3/2013 của Ban bí thư (khóa XI).
6.	132-BC/ĐUK Ngày 2/4/2018	Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng đến nay.
7.	133-BC/ĐUK ngày 10/4/2018	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 24-CT/TW về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới và 05 năm thực hiện thông báo kết luận của Ban bí thư
8.	135-BC/ĐUK Ngày 24/4/2018	Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 01/12/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ.
9.	136-BC/ĐUK ngày 24/4/2018	Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
10.	138-BC/ĐUK Ngày 27/4/2018	Báo cáo sơ kết Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

STT	Số văn bản Ngày phát hành	Nội dung
11.	139-BC/ĐUK Ngày 2/5/2018	Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh.
12.	140-BC/ĐUK ngày 15/5/2018	Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 15/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
13.	141-BC/ĐUK Ngày 21/5/2018	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
14.	143-BC/ĐUK Ngày 28/5/2018	Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
15.	144-BC/ĐUK Ngày 29/5/2018	Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước chinsq uyền các cấp, giai đoạn 2016-2020.
16.	145-BC/ĐUK Ngày 29/5/2018	Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
17.	148-BC/ĐUK Ngày 13/6/2018	Báo cáo tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ.
18.	150-BC/ĐUK Ngày 27/6/2018	Báo cáo kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018.
19.	151-BC/ĐUK Ngày 13/7/2018	Báo cáo đánh giá thực trạng việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Đảng ủy khối
20.	152-BC/ĐUK Ngày 27/6/2018	Báo cáo kết quả tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.
21.	154-BC/ĐUK Ngày 31/7/2018	Báo cáo kết quả thực hiện thông báo số 172-TB/UBKTTU ngày 2/5/2018 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kết luận việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối.
22.	155-BC/ĐUK Ngày 2/8/2018	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
23.	156-BC/ĐUK Ngày 2/8/2018	Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trọng tâm 6 tháng cuối 2018.

STT	Số văn bản Ngày phát hành	Nội dung
24.	157-BC/ĐUK Ngày 17/8/2018	Báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020.
25.	158-BC/ĐUK Ngày 20/8/2018	Báo cáo kết quả thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.
26.	159-BC/ĐUK Ngày 24/8/2018	Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
27.	161-BC/ĐUK Ngày 4/9/2018	Báo cáo kết quả tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
28.	162-BC/ĐUK Ngày 5/9/2018	Báo cáo kết quả học tập, quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.
29.	165-BC/ĐUK Ngày 04/10/2018	Báo cáo số liệu biên chế và tình hình thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
30.	167-BC/ĐUK Ngày 01/11/2018	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
31.	168-BC/ĐUK Ngày 01/11/2018	Báo cáo về hoạt động của mô hình Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh từ khi được thành lập đến nay.
32.	169-BC/ĐUK Ngày 05/11/2018	Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương.
33.	170-BC/ĐUK Ngày 20/11/2018	Báo cáo kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.
34.	171-BC/ĐUK Ngày 20/11/2018	Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.
35.	173 -BC/ĐUK Ngày 30/11/2018	Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
36.	174-BC/ĐUK Ngày 05/12/2018	Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
37.	175-BC/ĐUK Ngày 14/12/2018	Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.

DANH SÁCH

Kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở năm 2018

(kèm theo Báo cáo số 181 -BC/ĐUK ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối)-

--

I- Kiện toàn cấp ủy cơ sở

- 1- Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy
- 2- Chi bộ Cơ quan Ban Nội Chính Tỉnh ủy
- 3- Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh
- 4- Chi bộ Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- 5- Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hưng Yên
- 6- Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư
- 7- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
- 8- Chi bộ Báo Hưng Yên
- 9- Chi bộ Cục Thi hành án dân sự
- 10- Chi bộ CQ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh
- 11- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- 12- Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước
- 13- Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
- 14- Đảng bộ Sở Tài chính
- 15- Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
- 16- Đảng bộ Sở Công Thương
- 17- Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT

II- Kiện toàn ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở

- 1- Đảng ủy Sở Tài chính
- 2- Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT
- 3- Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước